



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐๒-๖๕๓-๔๔๓๕)

ที่ กษ ๐๖๐๒/๖๕๐๐๓๗

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเพิ่มตัวชี้วัดด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัด รอบการประเมิน ๒/๒๕๖๔

เรียน ปศุสัตว์จังหวัด ๗๖ จังหวัด และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตามที่กรมปศุสัตว์ได้แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมรายละเอียดคำเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดในแต่ละรอบการประเมิน ไปแล้วนั้น

ในการนี้ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ ขอเพิ่มตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัด “โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่” คำนวณร้อยละ ๓ และขอปรับลดค่าน้ำหนักตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” เป็นร้อยละ ๔ และ “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร” เป็นร้อยละ ๓ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมปศุสัตว์ ขอแจ้งการเพิ่มตัวชี้วัดและการปรับลดค่าน้ำหนักตัวชี้วัดดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ เมนูหลัก “การบริหารทรัพยากรบุคคล” หัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสรวิศ ชานีโต)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

**รายละเอียดตัวชี้วัดภาครัฐจังหวัดและภาครัฐพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ตัวชี้วัดที่ ๕ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๓

คำอธิบายตัวชี้วัด :

ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ตามคู่มือแผนการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดที่รับผิดชอบปฏิบัติงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ และผู้จัดการแปลงใหญ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการและตอบสนองต่อนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับการประเมิน จำนวน ๑๐๐ แปลง ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนการพัฒนาด้านลดต้นทุน

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๔ : เป้าหมาย ๑๐๐ แปลง

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	เอกสารการขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่ / รายงานประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
๒	รายงานผลดำเนินงานต้นทุนการผลิตที่ลดลง ไม่น้อยกว่า ๕ %
๓	รายงานผลดำเนินงานราคาผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๕ %
๔	รายงานผลดำเนินงานแปลงใหญ่ที่ราคาผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๕ %
๕	รายงานผลดำเนินงานแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต

เงื่อนไข :

การประเมินรอบที่ ๒ ตรวจสอบรายงานหลักฐานประกอบการประเมินที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการ ตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

- รายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาตามเป้าหมาย ๕ ด้าน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ การตลาด พร้อมภาพถ่ายในรูปแบบ power point (ไฟล์ pdf)
- สรุปข้อมูลแปลงใหญ่แบบ One Page

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง :

รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ๕ ด้าน (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ๗๖ จังหวัด และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสรุป ส่งสำนักงานปศุสัตว์เขต ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานปศุสัตว์เขตรวบรวม ส่งกรมปศุสัตว์ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายวิวัฒน์ ไชยชะอุม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุนทร นาคี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

นางสาววิศรา เหล็กหล่ม นักวิชาการสัตวบาล

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ -๖๕๓๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๗๓